

# กกอ.แจกไฟเขียวม.นอกระบบ

## ต้องไร้ปัญหาภายใน-เผยมี3แห่งรอพิจารณา

● เลขาธิการกกอ.ย้ารัฐบาลไฟเขียวมหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ แต่ประชาคมมหาวิทยาลัยต้อง เห็นพ้องกัน ไม่มีปัญหาคัดค้าน เผยมหาวิทยาลัย 3 แห่ง รอพิจารณาออกนอกระบบ

ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าว ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.... ปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับหรือออกนอกระบบ เชื่อว่า จะทำให้มหาวิทยาลัยที่กำลังจะออกนอกระบบ อีกหลายแห่งมั่นใจในการปรับเปลี่ยนสภาพมาก ขึ้น ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยหลาย แห่งที่ออกนอกระบบไปแล้ว ทำให้เห็นได้ว่า การบริหารจัดการมีคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น ถ้า มหาวิทยาลัยใดพร้อมที่จะออกนอกระบบรัฐบาล ไฟเขียว แต่ภายในมหาวิทยาลัยต้องเห็นตรง กัน ไม่มีปัญหาหรือการคัดค้านที่จะออกนอก ระบบจริงๆ เพราะที่ผ่านมามีบางแห่งที่ตกลง กันภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ออกมาคัดค้านจน

ต้องส่งร่างให้กลับไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อน สำหรับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีดังนี้ อยู่ระหว่างการ พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.... และ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...., อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ....

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย บูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันดนตรี วิทยาลัยวัฒนา

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น ส่งผลให้สถาบันมี การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการที่คล่องตัว อิสระมากขึ้น เพราะสถาบันสามารถออกหลัก เกณฑ์ ปรับองค์กร ออกระเบียบใหม่ๆ ได้เอง ทั้งนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่รอให้สภา มหาวิทยาลัยพิจารณาออกนอกระบบอีก ครั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วน มหาวิทยาลัย นเรศวร ขอนแก่นร่างดังกล่าว มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ขอนำร่างกลับไปปรับปรุงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ขอฟังนโยบายจากรัฐบาลอีก ครั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอชะลอร่าง ออกไปก่อน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังลังเลว่าจะออกหรือไม่ออก